

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 79/LĐLSVN

V/v hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN về việc đóng góp ủng hộ chống dịch covid -19

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

- Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Đồng kính gửi: - Các tổ chức hành nghề luật sư;
- Các luật sư thành viên.

Ngày 19/3/2020, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, tùy theo khả năng của mình đóng góp ủng hộ nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên tùy theo khả năng của mình tham gia đóng góp ủng hộ nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cùng phối hợp đồng viên các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên của Đoàn mình cùng chung tay góp sức hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Số tiền quyên góp được sẽ gửi về Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để sử dụng nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm bệnh phải cách ly tập trung.

Sự đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên xin được gửi về Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo số tài khoản của Liên đoàn: **0011004331718 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch** (thời gian hỗ trợ từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020).


Liên đoàn Luật sư Việt Nam rất mong nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó Chủ tịch LĐ;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH



LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh